



๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๐๖๕
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการเศษอาหารจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม คริวเรือน และตลาด และการปฏิบัติตามหลัก
ความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานราชการที่มีการเลี้ยงสุกรเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม คริวเรือน และตลาด ไม่จำหน่าย
หรือแจกเศษอาหารแก่ผู้ที่จะนำไปเลี้ยงสุกร

๒. พิจารณาระดับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่าย
หรือแจกเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสุกร

๓. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและแนวทางการป้องกัน
รวมถึงวิธีการกำจัดเศษอาหาร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อไม่ให้ นำเศษอาหารไปเลี้ยงสุกร

๔. ขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ รณรงค์ไม่นำเศษอาหาร
มาเลี้ยงสุกร กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เศษอาหารในการเลี้ยงควรต้องนำผ่านความร้อน ๗๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๕. หากพบสุกรหรือหมูป่าแสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์โดยทันที
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๕๓ ๔๑๑๒ สายด่วนโทร ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘
และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก <https://qr.go.page.link/xTQFE> หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว.๑๐๒๕



ที่ออกหนังสือ	1951
วันที่	13 เม.ย. 2563
เวลา	

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปลผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๗๐๔

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำสรุปลผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเศษอาหารจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ครั้วเรือน และตลาด และการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานราชการที่มีการเลี้ยงสุกร เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ครั้วเรือน และตลาด ไม่จำหน่ายหรือแจกเศษอาหารแก่ผู้ที่จะนำไปเลี้ยงสุกร
๒. พิจารณابังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายหรือแจกเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสุกร
๓. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรและแนวทางการป้องกัน รวมถึงวิธีการกำจัดเศษอาหาร แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อไม่ให้เศษอาหารไปเลี้ยงสุกร
๔. ขอความร่วมมือผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ งดนำเศษอาหารมาเลี้ยงสุกร กรณีมีความจำเป็นต้องใช้เศษอาหารในการเลี้ยงควรต้องนำผ่านความร้อน ๗๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที
๕. หากพบสุกรหรือหมูป่าแสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์โดยทันที ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกรเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๕๓ ๔๑๑๒ สายด่วนโทร ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก <https://qr.go.page.link/XTQFE> หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕ ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสาวตรี คล้ายจินดา/นายจักรพงษ์ สุขใส